



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง  
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ และกำหนดวันเลือกสรร ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ไปแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ หมวด ๔ การสรรหา และการเลือกสรร ข้อ ๒๐ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในแต่ละตำแหน่งตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบ ดังนี้

๑. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ได้เรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาต่ำสุดตามลำดับ

๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร มีกำหนดไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีแต่หากมีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๓. การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง หากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรแล้วหรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่ยังไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

สมปอง จันปัญญา

(นายสมปอง จันปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

บัญชีแนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

สอบได้ ลำดับที่	หมายเลข ประจำตัว สอบ	ชื่อ-สกุล	สอบข้อเขียน	สอบปฏิบัติ	สอบ สัมภาษณ์	รวมคะแนน	หมายเหตุ (คิดเป็น ร้อยละ)
			๑๐๐ คะแนน	๕๐ คะแนน	๕๐ คะแนน	๒๐๐ คะแนน	
๑	๑๐๐๑	นางสาวสายจันทร์ ศรีนอก	๗๓	๓๕	๔๔.๗๕	๑๕๒.๗๕	๗๖.๓๘
๒	๑๐๐๓	นางสาวสุพิชญ์ชา วัฒนาโพธาติกุล	๖๗	๓๕	๔๒	๑๔๔.๐๐	๗๒.๐๐

**หมายเหตุ** องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางจะเรียกผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน  
จ้างตามภารกิจของ อบต.ห้วยยาง เมื่อผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา  
(ก.อบต.จ.นม.) แล้ว